

Bạn đã từng sống ở nơi có ngôn ngữ và văn hoá khác biệt chưa?” Góc giao lưu quốc tế thành phố Nagano” là nơi giúp đỡ người nước ngoài trong cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là nơi giao lưu quốc tế của mọi người đang sống ở thành phố Nagano.

Góc giao lưu quốc tế tại tầng 3 Monzenplaza nằm trên đường Chuo Dori, nơi nối giữa chùa Zenkoji và ga Nagano. Giờ mở cửa từ 10 giờ sáng tới 6h tối. Ngày nghỉ vào thứ 4 của tuần thứ nhất, và tuần thứ 3 của tháng, chủ nhật hàng tuần và các kì nghỉ lễ đầu và cuối năm.

Góc giao lưu quốc tế là nơi bạn có thể trao đổi về các khó khăn trong cuộc sống bằng ngôn ngữ của đất nước mình. Khi trao đổi bằng tiếng Anh , Trung, Nhật bạn có thể trao đổi bất cứ khi nào cũng được. Có những ngày bạn có thể trao đổi bằng tiếng Tagalog, tiếng Việt, tiếng Thái. Các ngôn ngữ khác bạn cũng có thể trao đổi bằng máy dịch thuật. Bạn cũng có thể trao đổi qua điện thoại hoặc email.

Lớp học tiếng NHẬT là nơi giúp đỡ người nước ngoài học tiếng NHẬT. Có các lớp sơ cấp, trung cấp, cao cấp và lớp học chữ Hán. Các bạn tự chi trả tiền mua sách giáo khoa. Lớp “Tiếng nhật học trực tuyến” giành cho những ai không có thời gian đến lớp học nhưng muốn học tiếng Nhật tại nhà. Có lớp tiếng nhật ,nhập môn giành cho người mới bắt đầu và lớp học sơ cấp chủ yếu về hội thoại qua Zoom . Ngoài ra còn hỗ trợ học tập cho người nước ngoài trên 15 tuổi muốn học nên cấp 3.

Chúng tôi có tổ chức các buổi thuyết trình giành cho người nước ngoài để giới thiệu văn hoá của nước họ. Các buổi thuyết trình tổ chức theo hình thức, cử người hướng dẫn tới trường học hoặc theo hình thức trực tuyến. Ngoài ra ở góc giao lưu quốc tế còn có sách hướng dẫn sinh hoạt “Sống ở Nagano” sách hướng dẫn cách vứt rác và du lịch. Các bạn có thể đọc báo , đọc sách của nhiều nước khác bằng tiếng TRUNG VÀ Tiếng Anh.

Lịch nghỉ học của lớp học tiếng Nhật vui lòng xem trên trang chủ. Trên trang web, bạn có thể tìm thấy thông tin bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung cần thiết cho cuộc sống hàng ngày . Khi cần tư vấn vui lòng gọi tới số điện thoại 026-223-0053. Góc giao lưu quốc tế là nơi mà tất cả mọi người có thể sử dụng . Bạn hãy thử ghé thăm một lần nhé.

わか べとなむご きょく おく べとなむご
お別れにベトナム語の曲をお贈りいたします。ベトナム語で「VIET NAM NHUNG CHUYEN DI」

たいとる うた き
というタイトルの歌です。お聴きください。